

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. เกษะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๒. เกษตรฯหาหรือหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแผนควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงผิดตั้งศูนย์การแจ้งเข้า - ออกเรือ ๒๖ ศูนย์	บ้านเมือง
๓. รณรงค์หมู - ไก่ปลอดภัยตรุษจีน แนะนำสังเกตเครื่องหมาย คิว - เชียงสะอาด	แนวหน้า
๔. เกษตรโทรโข่ง : หนุนสหกรณ์เป็นผู้นำรายใหญ่	บางกอกทูเดย์
๕. มติอบจ.ใต้ นำยางพาราทำถนน สมาพันธ์หวังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน	คมชัดลึก
๖. พังงาหนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย	แนวหน้า
๗. แห่งขายยางตลาดหาคใหญ่ วันละล้านโล	มติชน
๘. สกก.หัวหินเรียกศรัทธาสมาชิกใส่ใจร่วมธุรกิจสหกรณ์ หนุนอาชีพปลูกผักเพิ่มรายได้	สยามรัฐ
๙. เปิดแล็บวิเคราะห์ดีเอ็นเอข้าวไทย	มติชน
๑๐. หน่วยงานเค็มหนุนวอนเกษตรกรหยุดทำนาปรัง	คมชัดลึก
๑๑. ทำใจส่งออกยางปีนี้ฝืด ศก.โลกบาทแข็งทำป่วน	เดลินิวส์

เกาะ: ข้าวเกษตร

๒๒ เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558... ○ นายชุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ นายชัชชาติ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เข้าร่วมหรือแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งงานควบคุม ป้องกันปราบปราม งานวิจัย การสนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูล และการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง... ○ นายคณิต ลิขิตวิทยา วุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ไปติดตามสถานการณ์กาแฟและร่วมหารือกับบริษัทเอกชนและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรที่จังหวัดชุมพร และได้ดูแปลงทดลองสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าซึ่งเป็นแปลงรวบรวมสายพันธุ์เพื่อทดสอบหาสายพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตต่อไร่สูงเพื่อส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูก และได้ไปดูงานในส่วนของภาครัฐที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรในการดำเนินงานขยายพันธุ์กาแฟพันธุ์ดีที่แข็งแรงทนทานต่อโรคให้ผลผลิตต่อไร่สูงเหมาะสมปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังได้ไปดูงานที่สำนักงาน สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ให้ไปดำเนินงานเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิตกาแฟ และแปรรูปกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ... ○

กิด ทางไทย

เกษตรฯ หรือหน่วยเกี่ยวข้องเร่งแผนควบคุม

23

และเฝ้าระวังการทำประมง

หยุดตั้งศูนย์การแจ้งเข้า-ออกเรือ 26 ศูนย์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไข ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ร่วมกับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าที่ประชุมได้หารือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตาม มาตรการแก้ไขปัญหาการ ประมง IUU ของไทย โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมประมงควบคุมและเฝ้า ระวัง การทำประมง ซึ่งกรมประมงเตรียมจัดตั้งศูนย์การแจ้งเข้า-ออกของ เรือประมง (Portin Portout) จำนวน 26 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เพื่อตรวจเรือขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป โดย จะเริ่มดำเนินการนำร่อง 2 จังหวัดได้แก่ ชุมพร และภูเก็ต เพื่อใช้ เป็นศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงในเดือนมีนาคมนี้รวม ถึงตั้งศูนย์เฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมายจำนวน 18 แห่ง ซึ่งจะ เริ่มดำเนินการประมงเดือนเมษายน สำหรับการจัดทำระบบติดตาม ตำแหน่งเรือ หรือ VMS ได้ขอความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าเร่งรัด

ในการออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ที่กำหนดให้เรือประมง ที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปติดตั้งระบบติดตามเรือโดยเร็ว ซึ่ง กรมประมงจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและติดตามตำแหน่งหรือ ศูนย์ควบคุม VMS รวม 15 แห่ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคมนี้ รวมถึงจะประสานงานและเร่งรัดผู้ประกอบการเรือประมง นอกน่าน้ำเรือขนาดใหญ่ ให้ติดตั้ง VMS ภายใต้ความสมัครใจ ก่อนเข้าสู่ข้อบังคับกรมเจ้าท่า และ พ.ร.บ.การประมงมีผลบังคับใช้

นายปีติพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการแก้ไขปัญหา การทำการประมงนอกน่านน้ำในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งได้ออกกฎระเบียบการทำประมงใหม่ที่ไทยจะต้อง ปรับตัวรับสถานการณ์ ซึ่งในลำดับขั้นนี้เจ้าหน้าที่กรมประมงของไทย จะเดินทางไปเจรจากับอินโดนีเซีย ในประเด็นต่างๆ เช่น แนวทางการ ลงทุนในอนาคต กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ การประมงในอินโดนีเซียที่ภาคประมงของไทยต้องปรับตัว ทั้งนี้ หากได้ กรอบการพิจารณาที่ชัดเจนแล้ว จะเดินทางไปหารือในระดับรัฐมนตรี เพื่อเจรจาแนวทางการที่ไทยจะร่วมลงทุนใน อนาคต ซึ่งอาจจะก้าว ไปถึงการร่วมลงทุนในระดับรัฐบาลของสองประเทศ

ด้านนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยถึงผล ความคืบหน้าการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตทำการ ประมง ที่กรมประมงได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่ตั้งแต่ 12 ม.ค.58 ล่าสุดขณะนี้มีการจดทะเบียนเรือประมงจำนวน 4,738 ลำ และมี ใบอนุญาตทำการประมงจำนวน 8,494 ลำ ทำให้ขณะนี้เรือประมง ที่จดทะเบียนแล้วรวม 51,205 ลำ และมีใบอนุญาตทำการประมง รวม 25,216 ลำ สำหรับการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.การประมง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงปัจจุบันพบผู้กระทำความผิดจำนวน 176 คดี และผู้ต้องหา 878 ราย.

‘รณรงค์หมู-ไก่ปลอดภัย‘ตรุษจีน’ แนะสังเกตเครื่องหมาย‘คิว-เชียงใหม่’

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนของทุกปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายเนื้อหมู เป็ด ไก่ และไข่ มาเป็นส่วนประกอบในพิธีไหว้เจ้า และบรรพบุรุษ แต่เนื่องจากในปีนี้เป็นประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ให้เจ็บป่วยได้ง่าย หากมีเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่หวังผลประโยชน์ นำสัตว์ที่เจ็บป่วยออกมาจำหน่ายในช่วงนี้ ผู้บริโภคก็จะได้รับอันตรายได้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์จึงได้จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นรวมใจ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจีน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ตลาดยิ่งเจริญ ย่านสะพานใหม่ กทม. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถจับจ่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานรับรองการผลิตจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่าย รวมทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์

“ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้รับรองฟาร์ม

มาตรฐานเป็นจำนวน 9,000 ฟาร์ม มีจำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 1,874 แห่ง และรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด 4,000 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินงานควบคุมกำกับในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ฟาร์มมาตรฐานได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งอยู่ในความควบคุมของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้การดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์ตลอดจนการไต่ยา ในการเคลื่อนย้ายสัตว์จากฟาร์มสู่โรงฆ่าสัตว์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์

ส่วนโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เชียงใหม่) ที่กรมปศุสัตว์รับรองต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า จากสถานที่จำหน่ายไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย”

นายชวลิต กล่าวอีกว่า ขอเตือนประชาชนเลือกซื้อเนื้อหมู เป็ด ไก่ จากสถานที่จำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ผ่านการรับรองของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เชียงใหม่) หรือเนื้อสัตว์อนามัยที่มีตราสัญลักษณ์ Q



เป็นนโยบายที่เข้าท่าอย่างหนึ่งของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะผลักดันให้ "สหกรณ์" เป็นผู้ค้ารายใหญ่ในชุมชน ซึ่งผลประโยชน์จะตกแก่สมาชิกสหกรณ์โดยตรงคือ จะให้สหกรณ์ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตและแปรรูปการเกษตรรวมทั้งจัดจำหน่ายด้วย

พูดง่าย ๆ วิธีการดังกล่าวจะเป็นการตัดพ่อค้าคนกลาง โดยสหกรณ์จะทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางเอง ซึ่งถ้าทำได้ก็จะทำให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง ผลประโยชน์ก็จะตกกับสมาชิกโดยตรง

ทั้งนี้ นายบิตพงษ์ ฝั่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล และ คสช. ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายตา จำกัด จังหวัดอุทัยธานี และ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ว่า...

รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีความอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นที่จะสนับสนุนให้สหกรณ์เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนให้สหกรณ์ได้ทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตผลเกษตรและแปรรูปผลผลิต เพื่อให้สหกรณ์เป็นผู้ซื้อผู้ขายรายใหญ่อีกรายหนึ่ง

ซึ่งก็จะทำให้สหกรณ์เป็นที่พึ่งในการขายผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดขึ้นได้จริง

โดยเฉพาะนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัดและโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรตามแนวทางพัฒนาทางพาราทั้งระบบ

ในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์เข้าร่วมจำนวน 6 แห่ง ได้แก่

สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด มีแผนรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย 3,000 ตัน รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป 2,000 ตัน

สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายตา จำกัด รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย 19,000 ตัน รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป 1,000 ตัน

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอุทัย จำกัด รวบรวมข้าวเปลือกจำหน่าย 10,000 ตัน

สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี จำกัด รวบรวมข้าวเปลือกจำหน่าย 10,000 ตัน

สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย 5,000 ตัน และ

สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินน้ำดี จำกัด รวบรวมยางพาราจำหน่าย 100 ตัน

โครงการดังกล่าวจะทำให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไปได้รับประโยชน์ สามารถจำหน่ายผลผลิตการเกษตรได้ราคาที่เป็นธรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

ขอให้เป็นอย่างง่าเถอะ!! ■

มติอบจ.ไต้หวันนำยางพาราทำถนน สมาพันธ์หวังช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน

● พังงา-สมาพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ มีมติให้นำยางพาราไปใช้ทำถนนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ เผยแต่ละจังหวัดมีถนนในความดูแล 400-600 กม. จ่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล รับรองมาตรฐาน ป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี ประธานสมาพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เปิดเผยมติที่ประชุมสมาพันธ์นายก อบจ.ภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา ที่ จ.พังงา โดยสมาพันธ์มีมติและมีมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ จึงกำหนดเรื่องราคายางพาราเป็นวาระสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากราคายางที่ตกต่ำในปัจจุบันทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางมากที่สุดของไทย



“เรามุ่งคิดว่ามีการกิจอยู่ภารกิจหนึ่งที่ท้องถิ่นสามารถเข้าไปทำได้ คือ การนำยางพาราไปผสมกับยางมะตอยมาลาดยางถนนซึ่งเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งทุก อบจ.รับมาจากทางหลวงชนบทในแต่ละจังหวัดเฉลี่ยจังหวัดละ 400-600 กิโลเมตร” นายเศรษฐ์ กล่าว

ในทุกๆ ปี อบจ.จะตั้งงบประมาณสำหรับการซ่อมบำรุงอยู่แล้ว หากว่าสามารถนำยางพารามาเป็นส่วนผสมก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ถ้าทำกันทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ อย่างน้อยก็เป็นความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ได้อีกทางหนึ่ง โดยที่ประชุม

ครั้งต่อไปคือวันที่ 20 มีนาคม ที่จ.สตูล สมาพันธ์จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน หน่วยงานแรก คือ แขวงกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงจะต้องมาให้ข้อมูลแก่สมาพันธ์ เพราะขณะนี้ทหาร กอ.รมน.ก็นำยางพาราไปเป็นส่วนผสมสำหรับทำถนนลาดยางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“กอ.รมน.เขามีนโยบายซ่อมถนนโดยนำยางพาราไปเป็นส่วนผสมซึ่งงบประมาณ 800 กว่าล้านบาท ประมาณ 180 เส้นทาง ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งมอบไปแล้ว” ประธานสมาพันธ์

นายก อบจ.ภาคใต้ กล่าว

ได้รับการยืนยันจาก กอ.รมน.ว่าถนนที่ลาดด้วยยางที่มีส่วนผสมของยางพารามีคุณภาพดีได้มาตรฐาน แต่อยากฟังข้อมูลจากกรมทางหลวงว่ามาตรฐานที่ได้เป็นมาตรฐานกรมทางหลวงหรือไม่ในการนำยางพาราเป็นส่วนผสม หน่วยงานที่สองคือจะเชิญศูนย์วิจัยการยางมาให้ข้อมูลว่า อัตราส่วนผสมที่จะทำให้อย่างลาดถนนมีคุณภาพได้มาตรฐานมีส่วนผสมอย่างไรทำได้หรือเปล่า มีความคงทน มีความยืดหยุ่นแค่ไหน เพราะโครงการนี้ อบจ.ต้องยึดมาตรฐานกรมทางหลวง ถ้ากรมทางหลวงรับรองว่าได้มาตรฐานจริงๆ เหมือนอย่างที่ กอ.รมน.ทำขณะนั้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และที่ จ.สงขลา ดำเนินการนำร่องไปแล้ว ถ้ากรมทางหลวงรับรองมาตรฐานก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยชาวสวนยางได้

“เป็นวาระสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรเรียกร้องให้ท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือ และเห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องหาวิธีการแล้ว ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมาให้ความชัดเจนกันว่าทำไปแล้วไม่ผิดระเบียบ รวมถึง สตง.(สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ทำไปแล้วมันถูกต้อง ไม่ผิด ไม่ใช่ว่าจะมาเรียกเงินคืนภายหลัง” นายเศรษฐ์กล่าวและว่า

อันนี้เป็น 3 หน่วยงานที่ต้องมาให้ความรู้ หาก อบจ.ทุกจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดนำไปดำเนินการได้ก็จะช่วยได้มาก สำหรับการนำยางพาราไปเป็นส่วนผสม เพราะบางจังหวัดที่มีถนนซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาถึง 600 กม. แต่บางแห่ง 400 กม.จะช่วยให้มากทีเดียว เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนของสมาชิก เนื่องจากราคายางพาราเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกหน่วยงานต้องช่วยกัน เพราะแต่ละปี อบจ.แต่ละแห่งตั้งงบประมาณค่อนข้างมากสำหรับการซ่อมบำรุงถนนที่อยู่ในความดูแล

14 พังงาหนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย

นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาขายพาราตกต่ำ โดยการสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร

นายสมมาตร สยมภาค เกษตรจังหวัดพังงา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จ.พังงา มีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,277 ครัวเรือน วงเงินกู้ 125,752,144 บาท

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมระดับจังหวัด จำนวน 477 ครัวเรือน เงิน 46,908,144 บาท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) อนุมัติเงินกู้แล้วจำนวน 274 ครัวเรือน เงิน 23,421,141 บาท รอการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารโครงการจำนวน 800 ครัวเรือน เงิน 78,844,000 บาท ซึ่ง จ.พังงา กำหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนการผลิตของเกษตรกร ทั้ง 800 ครัวเรือน ในวันที่ 10 ก.พ. 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา โทรศัพท์ 0-7648-1466 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

แห่ขายยางตลาดหาดใหญ่ วันละล้านโล

ตะลึงพุ่งขึ้น 10 เท่า
แฉนายทุนรวบอื้อ
'บีกตุ้'ชวนเจ้าลัว
ลงทุนรฟ.ไฮสปีด

โกดังยางหาดใหญ่ล้น แห่ขาย
วันละล้านโล เลขาฯรมต.สั่งเร่ง
ระบายน พร้อมช่วยรายย่อยก่อน
'อำนวยการ'มั่นใจพุ่งถึง กก.ละ 65 บาท

(อ่านต่อหน้า 9)



ลันโกดัง - ชาวสวนยางนำยางพารามาขายในโครงการรับซื้อยางพาราของรัฐบาลส่งผลให้ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ จ.สงขลา ปริมาณเพิ่มจากวันละ 100,000 กิโลกรัม เป็น 1,000,000 กิโลกรัม จนยางลันโกดัง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

ต่อจากหน้า 1

ขยายยา

‘ประยุทธ์’หัวโตะถก‘บีโอไอ’

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม อาทิ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ต่อมาเวลา 11.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่า ได้ปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการ โดยสั่งให้มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากทุกกระทรวงให้เป็นข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้นายกฯได้ใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศ ไม่อย่างนั้นจะเป็นภาระของกระทรวงการต่างประเทศ ทำให้เสียเวลาในการรวมเอกสาร

อนุมัติ23โครงการ7หมื่นล.

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีการอนุมัติ 23 โครงการ เป็นเงินกว่า 7 หมื่นล้านบาท และมีการอนุมัติแผนการลงทุนของต่างประเทศ โดยประเทศที่มีการเสนอการลงทุนเข้ามาตลอด และเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคือ ญี่ปุ่น รองลงมาเป็นจีน และยุโรป สหรัฐอเมริกา ล้วนมีหมด แต่เปอร์เซ็นต์ต่างกัน เพราะมีฐานการลงทุนในประเทศไทยอย่างยาวนาน และได้บอกไปว่าเราต้องคบค้าสมาคมกับทุกประเทศ รวมทั้งสหรัฐด้วย

“ผมได้รับคำชี้แจงมาจากผู้นำหลายๆประเทศว่า รัฐบาลนี้มีความชัดเจนในเรื่องการค้าการลงทุน และมีการดูแลในข้อติดขัดด้านการค้าการลงทุนให้ตรงกับความต้องการของเรา ไม่ใช่เพียงแต่อยากให้ใครมาลงทุนเยอะๆ โดยวันนี้เราเน้นการลงทุนร่วมในเรื่องการแปรรูปข้าว ยาง เพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งได้บอกกับประเทศญี่ปุ่นไปว่าอยากให้เริ่มในปี 2558 ถ้าลงทุนได้ทันทีจะอนุมัติทันที แต่ต้องอยู่ในกติกา อะไรที่พิเศษเร่งด่วนจะพิจารณาให้ แต่เราต้องไม่เสียเปรียบ” นายกฯกล่าว

ชวนเศรษฐีลงทุนรถไฟเร็วสูง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ที่ประชุมยังพูดคุยในเรื่องรถไฟ โดยได้อธิบายว่า ไทยจะมีรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตร ที่ต้องมีการเพิ่มเส้นทางในประเทศในส่วนการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าให้มากขึ้น ความทันสมัยของตู้โดยสาร อยู่ในแผนงานที่จะต้องเริ่มในปี 2558 โดยในระยะแรกอาจทำได้ประมาณ 300-400 กิโลเมตร ทยอยต่อไป รัฐบาลหน้า รัฐบาลไหนก็มาทำ ถ้ามีแผนที่ดีกว่าก็ไปเปลี่ยนเอาเอง วันนี้นำไว้แค่นั้น

“ได้หารือกันว่าจะสามารถทดลองให้เกิดรถไฟความเร็วสูงสักช่วงระยะเวลาหนึ่งได้หรือไม่ สำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น พัทยา หัวหิน ในลักษณะการร่วมลงทุน ผมกำลังประชาสัมพันธ์ภาคเอกชนของไทยที่รวยเยอะๆ มาร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) จากที่ไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นมา ระยะทาง 700 กว่ากิโลเมตร ใช้งบประมาณ 4 แสนล้านบาท แต่เรามีที่ดินอยู่ ถ้าเศรษฐกิจไทยมาร่วมลงทุน และต่างประเทศมาร่วมทุนบ้างน่าจะดี” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ติงแผนงานเก้าไม่เหมาะสม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า อยากจะให้มีการเริ่มดำเนินการให้เร็วที่สุด และในการทำเส้นทางนั้น ได้บอกไปว่า ถ้าจะทำโดยมองเศรษฐกิจอย่างเดียวคงไม่ได้ ไทยต้องได้ประโยชน์ และสิ่งสำคัญต้องพิจารณาในเรื่องการดูแลคนจนและผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถมีการค้าขายได้ตามเส้นทางเหล่านั้น โดยคิดว่า ไทยมีโอกาสสูงในการสร้างรถไฟความเร็วสูง เพราะมีเส้นทางเยอะเยะ ใช้คู่ขนานกับเส้นทางเดิมได้ แต่ถ้าไม่พอต้องเวนคืนที่ดินมาทำเส้นทาง ทำให้ทุนไม่มี

“ที่ผ่านมามีการวางแผนงานไว้แล้วเป็นตัวเลขหลายล้าน แล้วมีการประมูลไปเลยมันไม่ได้ เราต้องมีการเตรียมของเราให้พร้อม เพื่อมีข้อต่อรองได้ แต่ถ้าให้เอกชนเขาไปเลย เขาก็ต้องไปทำอีโอเอ (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) เอชโอเอ (รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ) และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเองหมด เขาจะทำได้หรือ ส่วนวันนี้อะไรเราทำได้ทำก่อน โดยใช้เงินที่มีอยู่ จะกู้หรือลงทุนก็ว่าไปเป็นเรื่องๆ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เล่น‘กมท.-พญา’เป็นไปได

นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมบีโอไอว่า นายกฯได้สั่งการถึงแนวทางการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแนวทางในการเปิดรับข้อเสนอการลงทุนของเอกชนที่ต้องการเข้ามาลงทุนโครงการ ทั้งการก่อสร้างรางและระบบเดินรถ แล้วรัฐบาลจะเป็นฝ่ายพิจารณาโครงการ โดยอาจจะเป็นข้อเสนอสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระยะสั้นก่อนก็ได้ เช่น กรุงเทพฯ-พิษณุโลก หรือ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา หากสร้างแล้วเกิดผลดีค่อยพัฒนาเส้นทางต่อไปได้

“ผมมองว่าเส้นทาง กทม.-พญา มีความเป็นไปได้มากที่สุด เนื่องจากพญามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง และเส้นทางนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เคยเสนอให้รัฐบาลลงทุน เพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านทั้งท่าเรือแหลมฉบัง และ จ.ชลบุรี ที่ถือว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นชุมชนขนาดใหญ่” นายจักรมณต์กล่าว

ม.ค.ขอส่งเสริม7.7พันล้าน

นางหิรัญญา สุจินัย รักษาการแทนเลขาธิการบีโอไอ กล่าวว่า เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนแรกที่ใช้นโยบายการลงทุนส่งเสริมการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนฉบับใหม่ มียอดการขอส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 7,700 ล้านบาท โดยในปี 2558 บีโอไอมีเป้าหมายในการขอส่งเสริมการลงทุน 3.5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การประชุมบอร์ดบีโอไอนัดแรกนี้ ที่ประชุมอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 23 โครงการ รวมวงเงินลงทุนทั้งสิ้น 77,228 ล้านบาท เช่น บริษัท ลา ครูเซ แมนูแฟคเจอร์ริง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับส่งเสริมในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภท STONEWARE โดยใช้เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ในประเทศ แถบทวีปยุโรป เงินลงทุน 2,386 ล้านบาท, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กำลังการผลิตรวม 448.5 เมกะวัตต์ เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 26,265.9 ล้านบาท, บริษัท ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ได้รับการส่งเสริมกิจการขนส่งทางอากาศ อาทิ ขนส่งผู้โดยสาร ส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,007 ล้านบาท ฯลฯ

■ สกก.หัวหินเรียกศรัทธาสมาชิกใส่ใจร่วมธุรกิจสหกรณ์

12 หนุนอาชีพปลูกผักเพิ่มรายได้

สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ส่งเสริมสมาชิกทำอาชีพเสริม ปลูกพืช ผักสร้างรายได้เพิ่ม พร้อมบริการปัจจัยการผลิตตามผลสำรวจความต้องการ ลดค่าใช้จ่ายสินค้าคงสต็อก ขณะที่ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ระบุนช่วยสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่น สมาชิกมากขึ้น

ประจวบศิริพันธ์ :นางสาวชนิษฐา บุตรหงส์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร หัวหิน จำกัด เปิดเผยว่า สมาชิกสหกรณ์ มีอาชีพหลัก คือ ปลูกสับปะรด โดยปี หนึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งเดียว และมีปัญหาด้านราคาทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย สหกรณ์จึงได้แนะนำ และส่งเสริมสมาชิกทำอาชีพเสริม โดย สหกรณ์ เป็นผู้จัดหาตลาดให้ เช่น การ ปลูกผัก ทำไร่ว่านหางจระเข้ ปลูกมะเขือเทศ แตงโม ถั่วฝักยาว และหัวไชเท้า พร้อมกับมีการส่งเสริมความรู้ แนะนำ เกี่ยวกับพืชที่ปลูก เพื่อให้เหมาะสมกับ

สภาพพื้นดิน เช่น ว่านหางจระเข้ ต้อง ใช้น้ำมาก ปลูกไชเท้าต้องเป็นดินร่วน ปนทราย

นางสาวชนิษฐา กล่าวว่ ขณะที่ ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และอุปกรณ์การตลาด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ต่อการเพาะปลูกพืช สหกรณ์ใช้วิธีการ บริหารจัดการโดยการสำรวจความต้องการ สินค้าต่างๆ ของสมาชิก ตามฤดูกาล ผลิต เมื่อได้จำนวนตัวเลข ยี่ห้อ สหกรณ์ จะดำเนินการจัดซื้อสินค้าผ่านบริษัท ห้างร้านที่จำหน่ายปัจจัยการผลิตในราคา ที่ถูก สหกรณ์จะไม่ซื้อมาเก็บสต็อกไว้ ในคลังเก็บสินค้า ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ลง พร้อมให้จัดส่ง สินค้าไปยังกลุ่มสมาชิก และบ้านสมาชิก ทำให้สมาชิกได้ของใช้ทันฤดูกาล และ ไม่เสี่ยงต่อการขาดแคลนในเวลาหรือ ฤดูกาลที่ต้องการใช้ สมาชิกพึงพอใจ มาก เพราะได้รับสินค้าราคาถูกเนื่องจาก

เราารวมกันซื้อรวมกันส่งตามวิธีการสหกรณ์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายตัวนี้ และสมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน เมื่อสหกรณ์มีกำไรไม่เกินร้อยละ 5 ซึ่งทางสหกรณ์จ่ายเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ 2 ในส่วนของเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะจ่ายให้ประมาณ 6-7% ทำให้สมาชิกพอใจและให้ความร่วมมือในการร่วมทำธุรกิจ และกิจกรรมกับสหกรณ์เป็นอย่างดี

นางสาวชนิษฐา กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก ทำให้สมาชิกจากที่เคยมีรายได้เล็กน้อย เคยเป็นหนี้ สามารถปลดหนี้ ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่สำคัญมีเงินเหลือ และนำมาฝากกับสหกรณ์ หรือซื้อหุ้นเพิ่ม ช่วยให้สมาชิกมีศรัทธา และความเชื่อมั่นกับสหกรณ์มากขึ้น ขณะนี้ สหกรณ์มีเงินฝากจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก ทำให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นจำนวนมาก จน

สามารถเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับสหกรณ์อื่นๆ ที่มีเงินทุนไม่เพียงพอ โดยปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อลดการพึ่งพาจากแหล่งทุนนอกขบวนการสหกรณ์ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันตามอุดมการณ์สหกรณ์

นางสาวชนิษฐา กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่สร้างความศรัทธา ความเชื่อถือ หรือความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับสมาชิก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละแล้วก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจหรือความเชื่อถือจากสมาชิก เพราะทุกฝ่ายทั้งคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกให้ความร่วมมือและเสียสละอย่างดียิ่ง ทำให้สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกๆ ปี โดยวัดผลจากการที่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพิ่มขึ้น จำนวน 500 คน จากสมาชิกทั้งหมด 683 คน

เปิดแล้่ววิเคราะห์ดีเอ็นเอข้าวไทย

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก มี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อภิชาติ วรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว รายงานถึงวัตถุประสงค์การตรวจสอบดีเอ็นเอข้าวเพื่อการส่งออก และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าว

ไทยเพื่อการส่งออก 40 ล้านบาท

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหน่วยปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยีและศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวให้กับกระทรวงพาณิชย์มาเป็นระยะเวลากว่า 13 ปีแล้ว ได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง และมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยและข้าวจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่มีโอกาสปลอมปนข้าวส่งออกของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์ตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ของข้าวและตรวจพิสูจน์มาตรฐานคุณภาพข้าวแห่งชาติในอนาคต

หวนน้ำเค็มหนุน วอนเกษตรกร หยุดทำนาปรัง

● กรมชลประทาน วอนเกษตรกร อย่าเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง คุ่มเข้มการบริหารจัดการหวนน้ำไม่เพียงพออุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และการผลักดันน้ำเค็ม อาจส่งผลกระทบต่อสวนผลไม้ในเขตจ.สมุทรสงคราม

นายประสงค์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองว่า ปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนของกลุ่มน้ำซึ่งมาจากเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก โดยปกติปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเริ่มในเดือนมกราคม จะมีประมาณ 9,000 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)

“ปีนี้มีเพียง 4,900 ล้านลบ.ม.ทำให้กรมชลประทานต้องประกาศงดส่งน้ำสำหรับนาปรังไปแล้วนั้น แต่จากการสำรวจล่าสุดพบว่า มีเกษตรกรทำนาปรังไปแล้วประมาณ 100,000 ไร่ หรือประมาณ 10 % ของพื้นที่นาปรังปกติ โดยส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวริมแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน”

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานมีความกังวลว่า เกษตรกรอาจจะเพิ่มพื้นที่ทำนาปรัง เนื่องจากยังเห็นมีน้ำอยู่ในคลองส่งน้ำ ซึ่งได้ประสานกับทางจังหวัด ตลอดจนผู้นำชุมชนให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจว่า น้ำที่มีอยู่นั้นส่งไปเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และการเจือจางน้ำเค็ม หากเกษตรกรสูบน้ำไปใช้จะเกิดปัญหากับคุณภาพน้ำประปา รวมทั้งยังกระทบกับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ในพื้นที่ อ.อัมพวา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ได้ จึงอยากขอความร่วมมือว่าอย่าเพิ่งเปิดพื้นที่ทำนาปรังเพิ่มอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ลุ่มน้ำแม่กลอง จะมีเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำที่รับน้ำต้นทุนจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อนำมาจัดสรรใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชลประทานครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม

ทำใจส่งออกยางปีนี้ฝืด ศก.โลกบาทแข็งทำปวด

7 นายบุญชู อยู่อุ้มยิ่ง ประธานกลุ่ม แล้วบ้าง และเน้นเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็ง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสากลอุตสาหกรรม ของเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ปี ความร่วมมือระหว่างสมาชิก

58 คาดว่าผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าการส่งออก 280,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมทั้งปัญหาเงินบาทที่ แข็งค่า โดยประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง มากที่สุดคือ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เอเชีย อเมริกาใต้ และยุโรป

“เศรษฐกิจของประเทศกลุ่มตะวันออก กลาง ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาด โลกที่ผันผวนและจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้า สินค้าจากต่างประเทศ ทำให้ไทยเริ่มมองโอกาส ในตลาดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น และอเมริกาใต้ถือเป็น ตลาดที่มีโอกาสนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากไทย มากขึ้น จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูป ยาง เพื่อการผลิตยานยนต์มากขึ้น”

นอกจากนี้ปี 58 ส.อ.ท.ตั้งเป้าหมายจะ เข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ยางและไม้ยางพารา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม (สศอ.) ค่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็น โครงการ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเครือ ข่ายฯ โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องผลงานการวิจัยว่าที่ ผ่านมามีนักวิจัยคนใดทำการวิจัยในหัวข้อใดมา

ด้านนายอุ้ม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการ สศอ. กล่าวว่า สศอ.ได้จัดตั้งเครือข่าย พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ ยางพารา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะวิทยา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่ปี 56 เป็น โครงการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเครือ ข่ายฯ ปัจจุบันมีเครือข่ายฯ มีสมาชิก 173 ราย แบ่งเป็น นักวิจัยด้านยาง 72 ราย นักวิจัยด้าน ไม้ยางพารา 8 ราย ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ ยางในกลุ่มต่าง ๆ 81 ราย ผู้ประกอบการด้านไม้ ยางพารา 14 ราย เป็นต้น

สำหรับการดำเนินงานในปี 58 สศอ.จะ ปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายฯ ให้ครอบคลุมทุกภาค ส่วนให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น โดยการเน้น การจัดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดการพบปะหรือ กันของสมาชิก ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนปี 56-57 ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้ดำเนินงานวิจัย และพัฒนา โดยมีโครงการวิจัยนำร่อง เช่น งานศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตยางล้อคันทน น้้ำมัน สำหรับรถโฟล์กลิฟต์ งานศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพยางล้อคันขาว เป็นต้น